

## คำกล่าวต้อนรับ

โดย

รองศาสตราจารย์วิชัย ธีรรัตนพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เนื่องในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 9  
โรงแรมโซฟิเทล ราชอาอคิด จังหวัดขอนแก่น  
วันที่ 10-13 ตุลาคม พ.ศ. 2548

กราบเรียน ฯพณฯ อ่ำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

กระผมในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการ BRT ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2548 กระผมขอต้อนรับทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น กระผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับโครงการ BRT ที่ได้ดำเนินการสนับสนุนการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพแก่คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ มาเป็นเวลาร่วม 10 ปี มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทั่วประเทศกว่า 1,000 โครงการ นับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพโดยนักวิจัยของไทยได้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ มากมาย เป็นความรู้ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

จังหวัดขอนแก่นถือเป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการ การค้า เศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระธาตุดงขามแก่น พิพิธภัณฑสถานไดโนเสาร์ภูเวียง ตลอดจนมีแหล่งอนุรักษ์แพะพันธุ์งูจงอางที่หมู่บ้านโคกสง่า อ่าเภอน้ำพอง หมู่บ้านเต่า อ่าเภอมัธยจาศรี และเขื่อนอุบลรัตน์ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีชื่อเสียงที่อ่าเภอชนบท ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ มากมาย

สุดท้ายนี้กระผมขอขอบคุณโครงการ BRT ที่ให้เกียรติกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 9 นี้ และเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในโอกาสสำคัญในการดำเนินงานมาครบรอบ 10 ปีของโครงการ BRT กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้รับความสะดวกสบายทั้งในเรื่องที่พัก การเดินทาง และมีความสุขความพอใจกับรสชาติอาหารของภาคอีสาน และหวังว่าทุกท่านคงจะมีโอกาสกลับมาเยี่ยมจังหวัดขอนแก่นอีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณครับ